

SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG KHÓA II SẴN SÀNG CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP

Ngày 11/1/2024, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức gặp mặt và tập huấn sinh viên chương trình Song bằng ngành Quản lý và Marketing chuẩn bị học chuyển tiếp trong tháng 1. Tham dự chương trình có TS. Nguyễn Quang Thuận – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Phòng Công tác sinh viên cùng 16 sinh viên chương trình Song bằng ngành Quản lý và 63 sinh viên chương trình Song bằng ngành Marketing.

Trong phần phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quang Thuận chia sẻ chương trình đào tạo Song bằng của Trường Quốc tế là những chương trình có nhiều điểm đặc sắc như được học chuyển tiếp một kỳ tại trường đối tác hay nhận hai bằng của ĐHQGHN và trường đối tác sau khi tốt nghiệp. Trong chương trình tập huấn, các em được thầy, cô dặn dò, chia sẻ thêm nhiều thông tin cần thiết và quý báu về đất nước nơi mình đến học, những quy định các em cần biết trong thời



gian học tập tại trường đối tác, kỹ năng cần phải trang bị trước khi lên đường hay cách làm sao để nhanh chóng hội nhập vào môi trường mới. Các bậc phụ huynh và sinh viên khóa 2 chương trình Song bằng cũng được gặp gỡ các bạn sinh viên khóa 1, được nghe các bạn chia sẻ và cung cấp thêm nhiều thông tin

cần thiết cho chuyển đi. Các bạn sinh viên khóa 1 mong các bạn sinh viên khóa 2 sẽ có chuyến đi thuận lợi và học tập thật tốt. Xin chúc cho các sinh viên chương trình Song bằng khóa 2 có khoảng thời gian học tập ý nghĩa tại Trường Đại học HELP và Trường Đại học Keuka. [Xem thêm](#)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Các học giả Mỹ đã có buổi chia sẻ với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (VNU-USSH) tâm huyết và những hoạt động thiết thực của các cựu binh trong và sau cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn học giả, cựu binh Mỹ đã có các cuộc nói chuyện và ra mắt sách tại 10 trường đại học ở Việt Nam, như Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN; Đại học Cần Thơ; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hồ Chí Minh; Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng); Trường ĐH Ngoại thương; Trường ĐH

Thái Nguyên...

Đoàn học giả Mỹ bao gồm nhiều nhà khoa học, các cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Việt Nam, trong đó có cuốn sách “Tranh đấu cho hòa bình: Binh sĩ và cựu chiến binh Mỹ phản chiến”. Nói chuyện với gần 100 sinh viên, giảng viên của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN, các học giả, các cựu binh Mỹ đã chia sẻ những câu chuyện còn bỏ ngỏ của hàng ngàn binh sĩ Mỹ phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam từ năm 1954 - 1975. Các học giả, cựu binh Mỹ

SINH VIÊN VNU-USSH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ CỦA CÁC CỰU BINH MỸ



cũng rất xúc động trước sự chia sẻ của các bạn sinh viên về lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào lớn lao với sự hy sinh của các thế hệ anh hùng Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sự hy sinh, mất mát đó còn hiển hiện ở nhiều nơi, nhiều gia đình, trong đó có gia đình của các cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường. [Xem thêm](#)